



บทพลอบประโลม "ใจ" มนตรี-สมัคร-เฉลิม "3 เกลือ" ทางการเมือง เบียดล้าง ทักษิณ พลังธรรม

ความพร้อมที่จะ "เขี่ย" พรรคพลังธรรมออก โดยกลุ่ม "3 เกลือหัวแข็ง" มิได้เป็นเรื่องแปลก "3 เกลือหัวแข็ง" อันประกอบด้วย นายมนตรี พงษ์พานิช แห่งพรรคกิจสังคม 22 เสียง นายสมัคร สุนทรเวช แห่งพรรคประชากรไทย 18 เสียง และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แห่งพรรคมวลชน 3 เสียง รวมแล้วทั้งสิ้น 43 เสียง

มิได้เป็นเรื่อง "แปลก" เหมือนกับข้อเสนอดังเดิม เป็นอย่างยิ่งของ นายเนวิน ชิดชอบ ในที่ประชุมสมาชิก อบค. ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระดังง์ จังหวัดบุรีรัมย์

แต่ที่ที่มีความพยายามจะแปรจาก 3 พรรค ให้กลายเป็นมติของ 6 พรรค นี้ก็เป็นเรื่องแปลก

เป็นเรื่องแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แห่งพรรคความหวังใหม่ 57 เสียง จะเห็นด้วย และหรือ นายอำนาจ วิรวีรณ แห่งพรรคนำไทย 18 เสียง จะพลอยเห็นชอบไปด้วย

ในที่สุด ความเป็นจริงก็ก่ออยู่ แผ่นเบ้อออกมา แผ่นเบ้อออกมาจากปากของ พล.ต.ศรชัย มนตรีวิวัฒน์ เลขาธิการพรรคนำไทย ที่ว่า

"ผมอยู่ในที่ประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่ซีเรียส เพียงแต่มีการบนกันเล็กๆ น้อยๆ กับการกระทำของพรรคพลังธรรม แล้วก็จบ ไม่ใช่เรื่องไม่ไช้ราว แค่งลัมนี่ข่าวออกไปในลักษณะว่าฆ่ากันจะเป็นจะตาย" (ข่าวสด, 26 พฤษภาคม)

ประเด็นอยู่ที่ว่า ข่าว "หลุด" ออกมาจาก "ใคร" ต่างหากเล่า

ในความเป็นจริงตั้งแต่ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2535 มาแล้ว พรรคกิจสังคม, พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน ไม่เคย "พิศวาส" พรรคพลังธรรมเลย

พรรคประชากรไทยหลุดหึงเป็นอย่างไร หุคหึงเป็นอย่างไรเมื่อเดือนใจที่ พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เสนอก็คือ การรวมตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อแก้ไขปัญหาราชา

แต่ที่คนเหล่านี้จำเป็นต้องยอม เพราะการดึงพรรคพลังธรรมเข้ามาเป็นความต้องการของ นายบรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่งมี 92 เสียง และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คราวใหม่นี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่กลุ่มของ นาย



เนวิน ชิดชอบ เท่านั้นหรือ ที่คนที่ทำเป็นอย่างยิ่งกันถึงขนาดอยาก "เขี่ย" พรรคพลังธรรมออกไปภายในพริบตาพลัน นายมนตรี พงษ์พานิช และ นายสมัคร สุนทรเวช ตลอดจน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ก็กินไม่ชิงห่อนไปกว่า นายเนวิน ชิดชอบ บังเอิญที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา ยังไม่บังเกิดอาการ "กัน" ไปด้วย

ที่ บุคคลเหล่านี้บังเกิดอาการ "กัน" เนื่องเพราะการดำรงอยู่ของพรรคพลังธรรมนำไปสู่ภาพแห่งการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบให้เห็นการ "งคอกเสียง" ขณะที่พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน ออกมือให้กับ นายสุชาติ ตันเจริญ ทั้งๆ ที่พรรคประชากรไทยและพรรคมวลชนก็มี

ฐานเสียงอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบให้เห็นว่าการ "ร่วม" รัฐบาลของพรรคพลังธรรมต่อไปเป็นการ "ร่วม" อย่างมีเงื่อนไขมีข้อต่อรอง

มิใช่เพียงเพื่อได้ชื่อว่าได้เป็นรัฐบาลเท่านั้น เหมือนกับพวกคน!

เปรียบเทียบให้เห็นว่าที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา ขินหัดให้พรรคพลังธรรมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เพราะพรรคพลังธรรมมีภาพลักษณ์ที่สดใสงามตา เป็นส่วนปรุงแต่งความสดใสน่าสนใจให้กับรัฐบาล และของ นายบรรหาร ศิลปอาชา

ขณะที่พรรค "ซี" ทั้งหลาย มีอันต้องถูกกวาดให้ตกไปจากเวทีเพราะ นายบรรหาร ศิลปอาชา ไม่อาจฝืนกระแสของประชาชนได้

ที่ ราบใดที่การดำรงอยู่ของรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา ยังประกอบส่วนขึ้นจาก 2 ขั้วทางการเมืองที่แตกต่างกัน

ขั้วหนึ่งเป็นพรรคพลังธรรมโดยมีพรรคความหวังใหม่และพรรคนำไทยเป็นพันธมิตร อีกขั้วหนึ่งเป็นพรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ นายเนวิน ชิดชอบ

อย่าถามถึงเอกภาพและเสถียรภาพ หากสมควรเริ่มต้นนับถอยหลังได้แล้ว

เวลาต่อจากนี้ จึงมิได้เป็นเวลาของการทำงานอย่างเป็นทางการเป็นด้านหลัก หากแต่น่าจะเป็นเวลาของการเล่นเกม และช่วงชิงสร้างคะแนนเพื่อการเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามากกว่า!